

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất bờ lô của hộ bà []
[] (lô D192, khu đô thị Green City, xã Phú Mỹ)

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2023.

Tại: Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Phú Vang

Chúng tôi gồm:

1. Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện:

Ông Lê Đức Toàn Chức vụ: Phó trưởng phòng

Ông Trần Đình Tứ Chức vụ: Chuyên viên

2. UBND xã Phú Mỹ:

Ông Dương Thái Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Ông Nguyễn Trường Chức vụ: Công chức ĐC-MT-XD xã

3. Người mời làm việc:

Bà [] – Thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang

Nội dung làm việc:

Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Phú Vang có nhận ý kiến phản ánh của công dân do Trung tâm điều hành, giám sát đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển đến. Nội dung phản ánh cơ sở sản xuất kinh doanh gạch, bờ lô, tập kết cát, sỏi tại lô 192, đường 5H, khu đô thị Mỹ Thượng (Green City) gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn máy móc, xe xúc, cát sạn vương vãi khắp đường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Hôm nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường mời hộ bà Đoàn Thị Hồng Loan và các ban ngành liên quan làm việc để làm rõ nội dung phản ánh để tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định.

1. Qua kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế:

Lô đất có ký hiệu D192, khu đô thị Green City được Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt nam chuyển nhượng cho ông bà [] năm 2016, sau đó ông bà [] xây dựng nhà tạm (Cột sắt, mái lợp tôn, không xây tường bao) để kinh doanh cát, sỏi và sản xuất bờ lô cho đến nay.

Qua kiểm tra hiện trạng: Tại lô đất D192 có tập kết một máy trộn bê tông, một xe múc, một máy ép sản xuất bờ lô và xi măng, cát, sỏi để sản xuất bờ lô do bà [] làm chủ cơ sở.

Qua hồ sơ bà [] cung cấp: Cơ sở sản xuất kinh doanh của Bà đã được UBND huyện cấp giấy phép kinh doanh số 31E0413/HKD ngày 20/1/2003 với ngành nghề kinh doanh là “Vật liệu xây dựng và Phân thuốc trừ sâu”

Hiện trạng quá trình tập kết cát, sỏi và sản xuất bờ lô của hộ bà [] đã làm bong tróc, vỡ gạch lát vỉa hè và có cát, sỏi tràn ra vỉa hè và các tuyến đường tại lô đất D192 ảnh hưởng cảnh quan, môi trường xung quanh và sinh hoạt của người dân xung quanh.

Từ kiểm tra thực tế và hồ sơ, Phòng Tài nguyên – Môi trường yêu cầu: Bà [] dừng hoạt động sản xuất kinh doanh bờ lô, cát sỏi tại lô đất số D192 khu đô thị Green City vì:

- Theo ngành nghề kinh doanh được UBND huyện cấp tại giấy phép kinh doanh số 31E0413/HKD ngày 20/1/2003 với ngành nghề kinh doanh là “Vật liệu xây dựng và



Handwritten signature

Handwritten signature

Phân thuốc trừ sâu” nên việc đúc bờ lô và kinh doanh mua bán là không đúng với giấy phép đã được UBND huyện cấp.

- Vị trí kinh doanh cát, sỏi lô D192, khu đô thị Green City không thuộc quy hoạch các vị trí xây dựng bãi tập kết cát, sỏi tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh.

- Cơ sở sản xuất kinh doanh cát, sỏi và sản xuất bờ lô tại lô đất số D192, khu đô thị Green City chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định.

2. Ý kiến của các thành viên tham gia buổi làm việc:

- **UBND xã Phú Mỹ:**

Hộ kinh doanh [redacted] trước đây kinh doanh vật liệu xây dựng và thuốc trừ sâu, phân bón tại khu vực cầu Dưỡng Mong cũ và bị giải tỏa một phần khi mở rộng tỉnh lộ 10A, năm 2016 bà [redacted] nhận chuyển nhượng lô đất D192 từ chủ đầu tư là Công ty xây dựng điện Việt Nam sau đó xây dựng nhà tạm, chuyển hoạt động kinh doanh cát, sỏi, sản xuất bờ lô vào vị trí đó từ đó cho đến nay. Quá trình kinh doanh của hộ bà [redacted] đã bị người dân nhiều lần phản ánh và UBND xã đã kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần nhưng hộ bà [redacted] vẫn chưa khắc phục triệt để vấn đề cát, sỏi và bờ lô lấn chiếm vỉa hè, quá trình sản xuất bờ lô phát sinh bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh do đó đề nghị Bà [redacted] ngừng hoạt động kinh doanh cát, sỏi và sản xuất bờ lô tại lô D192, khu đô thị Green City.

- **Ý kiến của bà [redacted]** Tôi có tập kết một ít cát, sỏi và đúc bờ lô để bán nhỏ lẻ cho các hộ có nhu cầu trong khu vực tại lô D192, khu đô thị Green City chứ không có mua bán lớn do đó không ảnh hưởng nhiều đến bà con lối xóm.

3. Sau khi trao đổi thảo luận các thành phần tham dự thống nhất như sau:

Yêu cầu hộ bà [redacted] dừng hoạt động tập kết và kinh doanh cát, sỏi, đúc bờ lô tại lô đất D192, khu đô thị Green City và di dời, giải tỏa cát sỏi, bờ lô đang tập kết tại lô D192 trước ngày 30/6/2023. Sau ngày 30/6 nếu hộ bà [redacted] không chấp hành thì phòng sẽ tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra và xử lý theo quy định.

- **Ý kiến Bà [redacted]** Tôi cam kết di dời, giải tỏa cát sỏi, bờ lô và đóng cửa không kinh doanh, không tập kết cát, sỏi, không đúc bờ lô tại lô đất có ký hiệu D192, khu đô thị Green City trước ngày 30/6 theo yêu cầu của Phòng Tài nguyên – Môi trường.

Biên bản kết thúc hội 16 giờ cùng ngày và đã đọc lại cho những người tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên./.

Người mời làm việc

UBND xã Phú Mỹ

Tôi xin tạm dừng
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[redacted]

Phòng Tài nguyên – Môi trường



[Signature]